

# TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN VINH DỰ NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Chiều thứ 6 ngày 22/3/2024, tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy- Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã tham dự Hội nghị Công bố, trao bằng trường đạt chuẩn quốc gia và triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, 70 năm thành lập ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy- Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã vinh dự đại diện nhà trường nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia do Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa trao.



*Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường  
nhận bằng công nhận trường Đạt chuẩn quốc gia*

Xin được điểm lại chặng đường và những thành tích mà tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường phấn đấu, nỗ lực đạt được trong thời gian qua: Trường THCS Lê Quý Đôn được thành lập vào ngày 30/6/2021, trong những ngày đầu thành lập thầy và trò nhà trường gặp không ít khó khăn, thử thách, trường chỉ có 9 lớp đến nay là năm thứ 3 đi vào hoạt động trường đã tăng lên đến 21 lớp, hơn 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên với gần 900 học sinh.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, quy mô trường, lớp không ngừng mở rộng, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao, được nhân dân trên địa bàn tin tưởng, kết quả đo lường chỉ số hài lòng của người dân với các trường

học trong hai năm học 2021-2022, 2022-2023 trường THCS Lê Quý Đôn đều đứng trong top 5, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn đạt chỉ tiêu của trường chuẩn Quốc gia.

Năm học 2021-2022, 2022-2023: Công đoàn được đánh giá Công đoàn hoàn thành tốt cấp quận, Liên đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp quận, nhà trường đạt trường tiên tiến cấp quận. Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, đồng viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành công tác giáo dục. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo trong các hoạt động. Chi đoàn với đội ngũ đoàn viên trẻ, nhiệt huyết, năng động, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT và hoạt động nhân đạo; phối hợp với Đoàn phường Phúc Lợi tham gia các buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; phối hợp với y tế phường hỗ trợ công tác tiêm phòng Covid-19.

Năm 2022 Chi bộ nhà trường đều được Đảng ủy phường Phúc Lợi đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và chi bộ trong sạch vững mạnh.

Năm học 2021 -2022 có 9 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp Quận. Năm học 2022-2023 nhà trường có 4 đồng chí tham gia thi và đạt giáo viên đạt GVG cấp Quận; 7 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp Quận . Tổ văn phòng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ giao. Mỗi năm học nhà trường thực hiện ít nhất 20 chuyên đề. Các chuyên đề tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như: đổi mới về phương pháp tổ chức giảng dạy, đổi mới về kỹ thuật giảng dạy theo hướng tích cực hoặc hướng dẫn học sinh các kiến thức, kỹ năng có tính chất tổng hợp, chuyên sâu. Từ đó nâng cao được chất lượng giáo dục trong nhà trường. Các chuyên đề đặc biệt là tiết dạy thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận được tổ chức trong học kì II năm học 2022- 2023 có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trong trường và chất lượng học tập của học sinh toàn trường. Mỗi tổ chuyên môn đều thực hiện hiệu quả các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhà trường luôn thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức, viên chức được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Nhà trường có đầy đủ hồ sơ liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ quan. Nhà trường không có đơn thư, khiếu nại. Nội bộ nhà trường đoàn kết, đồng lòng vì mục tiêu phát triển giáo dục nhà trường. Thực hiện nghiêm túc báo cáo định kỳ về việc thực hiện quy chế dân chủ với các cấp có thẩm quyền. Các biện pháp giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả.

Trong năm học 2021-2022, 2022-2023 nhà trường luôn bảo an ninh trật tự, không có giáo viên, học sinh mắc các tệ nạn xã hội, không có hiện tượng cháy nổ,

ngộ độc thực phẩm xảy ra. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được an toàn khi công tác, học tập tại trường.

Trong năm học 2021-2022, nhà trường đã có 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp từ mức khá trở lên.

Trong năm học 2021-2022, 2022 - 2023 giáo viên có báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học.

Năm học	Cấp trường				Cấp quận			
	<i>TS</i>	<i>Nhất</i>	<i>Nhì</i>	<i>Ba</i>	<i>Nhất</i>	<i>Nhì</i>	<i>Ba</i>	<i>Tư</i>
2021-2022	02	02	0	0	0	0	01	0
2022-2023	02	02	0	0	0	0	0	01

Nhân viên được phân công công việc đúng theo năng lực, trình độ. Tất cả các nhân viên của nhà trường đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

Năm học 2021-2022, 2022-2023 đội tuyển học sinh giỏi khối 9 của nhà trường bước đầu đã đạt được những thành tích có tính khích lệ cao đối với học sinh trong toàn trường: 01 học sinh đạt giải khuyến khích cấp quận môn Ngữ văn, 01 học sinh đạt học sinh giỏi cấp quận môn GDCD, 01 giải ba, 01 giải tư môn NCKH cấp quận; Học sinh khối 6 có 2 đội tham gia thi Robocon 2023 do trường Đại học sư phạm tổ chức, 01 đội đạt giải “Ngôi sao triển vọng”, HS khối 7,8 được vào chung kết cuộc thi “Thiếu nhi Thủ đô lập trình cùng Code Kitten”. Đặc biệt các hoạt động tham gia các sân chơi trí tuệ quốc tế. Năm học 2021-2022 có tổng số 44 học sinh tham gia, trong đó, huy chương vàng: 01; huy chương bạc: 01, huy chương đồng: 04, khuyến khích: 02; năm học 2022-2023 có tổng số 168 học sinh, trong đó huy chương vàng: 15, huy chương bạc: 32, huy chương đồng: 51, khuyến khích: 33. Các em đều được nhà trường vinh danh, giới thiệu đến học sinh toàn trường trong giờ chào cờ, trên trang web. Học sinh nhà trường có thành tích luôn có ảnh hưởng tích cực trong các hoạt động của lớp và nhà trường, giúp các bạn trong lớp cùng tiến bộ, đóng góp vào thành tích chung của nhà trường

Nhà trường có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, thuận đường giao thông, thiết kế khu vực học tập và vui chơi hợp lý. Sân chơi, tập thể thao đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Khung cảnh nhà trường xanh, sạch, đẹp, các bồn hoa luôn được chăm sóc, nở hoa rực rỡ, tạo hứng thú cho học sinh khi học khi chơi.

Nhà trường có đủ khối phòng học, phòng bộ môn và khối phục vụ học tập. Các phòng làm việc riêng biệt được trang bị đủ các trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường trung học. Các

phòng học và phòng bộ môn đáp ứng nhu cầu dạy và học, các trang thiết bị hiện đại đầy đủ, thuận tiện cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, 100% máy tính các lớp học đều có kết nối internet và phần mềm diệt virus. Các thiết bị đều được thiết kế đúng quy cách, sắp xếp khoa học, hợp lý.

Thư viện nhà trường trang bị đầy đủ CSVN và các thiết bị đáp ứng tốt các nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Hệ thống máy tính của thư viện 100% được kết nối Internet, cơ sở vật chất được bố trí hợp lý, trang trí thân thiện, thu hút được CB,GV,NV và HS nhà trường đến tham quan và đọc sách.

Trong 2 năm học, ban đại diện cha mẹ học sinh luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Đã phối hợp với nhà trường trong công tác giảng dạy cũng như giáo dục đạo đức tác phong, rèn kỹ năng sống cho học sinh. Kinh phí của hội CMHS được đóng góp trên tinh thần tùy tâm hoàn toàn tự nguyện, do Ban đại diện CMHS quản lý để hỗ trợ các hoạt động giáo dục học sinh.

Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một chủ trương lớn của Đảng, thể hiện tầm nhìn, tính chiến lược của ngành giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đóng một vai trò quan trọng với ý nghĩa lớn lao trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Xin chúc mừng những thành quả mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua, thầy trò nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu để giữ vững, phát huy danh hiệu đạt được, để Trường THCS Lê Quý Đôn - Long Biên trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, là điểm đến của những học sinh năng động, sáng tạo, là nơi các em “hội tụ và tỏa sáng”!

**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**



Sau đây là một số hình ảnh trong Hội nghị công bố, trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia:







